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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
วันศุกร์ที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓    เวลา ๙.๓๐  น.   

ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร  โรจนห์ิรัญ 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
๑. รศ.สมชัย  โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. อ.ดร.สุจิตรา ปันด ี (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๓. อาจารย์ ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ (แทน)คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๔. อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๖. ผศ.จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗. ผศ.ดร.นันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
๘. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๙. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. น.ส.ศิริพร  ควรคิด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. น.ส.บงกช  สมรอบรู้ นักวิชาการศึกษา 
๒. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๙.๓๐  น. 
 
วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ การรับสมัครเพ่ือสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา  
  ภาคเรียนท่ี ๑  ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้ดําเนินการรับสมัคร
เพ่ือสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระหว่างวันท่ี  ๑๙ มีนาคม – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซ่ึงขณะนี้มีนักศึกษาสมัครและชําระเงิน
เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานจํานวนผู้สมัคร จําแนกตามอันดับการสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา                   
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 ๑.๒ การคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
  ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบท่ี ๔) 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้ดําเนินการประกาศ
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบท่ี ๔) ซ่ึงได้
กําหนดรับสมัครตั้งแต่วันท่ี ๑๘ มีนาคม – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และได้กําหนดสอบคัดเลือก ในวันท่ี 
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น  แต่เนื่องจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี 
๔/๒๕๖๓ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ มีมติเปล่ียนแปลงวิธีการสอบคัดเลือกนักศึกษา ด้วยวิธีการสอบ
คัดเลือกด้วยระบบออนไลน์ (VDO Conference) ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 ๑.๓ การส่งใบรายงานผลการศึกษา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓  ตลอดจน
เป็นการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัดและผู้รับบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางจึงมีนโยบายท่ีจะส่งใบรายงานผลการศึกษาผ่านทางไปรษณีย์ สําหรับนักศึกษาท่ีได้รับการ
อนุมัติการสําเร็จการศึกษา ในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยงานทะเบียนและประมวลผล 
กองบริการการศึกษา จะดําเนินการจัดส่งใบรายงานผลการศึกษา ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ท่ีประชุม
รับทราบ ร่วมกัน     
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 ๑.๔ การจัดระบบการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เนื่องจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีคําถามในเร่ืองของการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ว่ามีกระบวนการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาอย่างไร เ ม่ือเทียบกับ                 
การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงมีระบบการตรวจสอบโดยการแต่งตั้งกรรมการ
เพ่ือตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยกรรมการตรวจสอบนี้ประกอบ
ไปด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบโครงสร้างของหลักสูตร รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนนั้น  
  ดังนั้น เม่ือวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงได้มีการประชุมงานบัณฑิตศึกษา           
และมอบหมายให้สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษาดําเนินการจัดระบบการตรวจสอบการสําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้มีระบบการตรวจสอบท่ีเป็นมาตรฐาน โดยกําหนดประเด็นการ
ตรวจสอบไว้ดังนี้ 
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  ๑. ตรวจสอบโครงสร้างจากหลักฐานการเรียนของนักศึกษา โดยเกรดเฉล่ียต้องไม่
ต่ํากว่า ๓.๐๐ 

  ๒. ตรวจสอบช่ือวิทยานิพนธ์  โดยการทําวิทยานิพนธ์นั้นควรสอดคล้องกับ
สาขาวิชาท่ีศึกษา 

  ๓. กระบวนการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน     
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั ้ง ที ่ ๒/๒๕๖๓ เมื ่อ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓                     
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงาน
การประชุม จํานวน ๖ หน้า จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  
 ๓.๑ การพิจารณาแบบฟอร์มการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  
       กรณีการเขียนปรัชญาของหลักสูตร 
   ประธานฯ นําเสนอว่า สืบเนื่องจากวาระท่ี ๕.๑ การพิจารณาแบบฟอร์มการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓ เม่ือ          
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ มอบหมายให้ทุกคณะนําแบบฟอร์มการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
มคอ.๒ , มคอ.๐๒ , มคอ.๐๓ , มคอ.๐๔ , มคอ.๐๖ กลับไปตรวจสอบและส่งข้อเสนอแนะการแก้ไข
ให้กองบริการการศึกษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มไปแล้วนั้น และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการค้นหา
ตัวอย่างการเขียนปรัชญาของหลักสูตรของสถาบันอ่ืน เพ่ือนํากลับมาพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป
นั้น ขณะนี้ฝ่ายวิชาการได้รวบรวมตัวอย่างการเขียนปรัชญาของหลักสูตรของสถาบันต่างๆ เพ่ือให้          
ท่ีประชุมพิจารณา ร่วมกัน  
 จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 ๓.๒ ติดตามผลการดํ าเนินการจัดทําข้อมูลหลักสูตรเข้ า สู่ระบบสารสนเทศ           
(CHE Curriculum Online : CHECO) 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได้ดําเนินการจัดทําข้อมูล
หลักสูตรท่ีผ่านการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย เพ่ือเข้าสู่ระบบสารสนเทศ (CHE 
Curriculum Online : CHECO) ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
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พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องไปแล้วนั้น  
ดังนั้นขอให้คณบดีติดตามสาขาวิชาท่ียังไม่ได้รับการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรให้เร่ง
ดําเนินการแก้ไขและส่งให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับทราบ
ต่อไป จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน 
 จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๔ เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เ ร่ือง เกณฑ์การสอบผ่านความ รู้
ความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับปริญญาตรี 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ตามประกาศคระกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง นโยบาย
การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ได้กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัด
ให้นิสิตนักศึกษาทุกคน ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาท่ี
สถาบันสร้างขึ้น ดังนั้นจึงมอบหมายให้อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์  ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 
ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับปริญญาตรี และนําเสนอข้อมูลให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน 
 จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง          
เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับปริญญาตรี โดยมอบหมาย 
ให้อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์  ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ นําข้อเสนอแนะไปพิจารณา           
เพ่ือปรับปรุงประกาศดังกล่าว ก่อนนําเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ต่อไป 
 
วาระที่ ๕ เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑   การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  ประธาน นําเสนอว่า เนื่องด้วยขณะนี้ มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ         
ระดับปริญญาตรีท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน ๗๔๖ คน และนักศึกษา
ภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑๐ คน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ          
ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรีท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน ๗๔๖ คน 
และนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน ๑๐ คน  
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 ๕.๒ การเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(เทียบโอน) 
  ประธาน นําเสนอว่า ตามท่ีสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้ขอความเห็นชอบในการเปล่ียนแปลงการดําเนินงานหลักสูตร หมวดท่ี ๓ ระบบการ
จัดการศึกษาการดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตรโดยเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คือ ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า โดยการเทียบโอนรายวิชาตาม
เกณฑ์การเทียบโอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ จึงขอเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ และเพ่ิมเติมข้อมูลในระบบรับ
สมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                   
จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ (เทียบโอน) ร่วมกัน   
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  ไม่เห็นชอบการขอเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์(เทียบโอน) ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ และมีข้อเสนอแนะว่า หากสาขาวิชามีความ
ประสงค์จะเปิดสอนในลักษณะของการเทียบโอน สาขาวิชาควรพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบของ
หลักสูตรต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 ๕.๓ การขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษา 
  ประธาน นําเสนอว่า ตามท่ีมีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมีแนวโน้มท่ีจะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างและยืดเยื้อยาวนาน 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาหยุดการ
เรียนการสอนทุกรูปแบบยกเว้นการสอนแบบออนไลน์ และให้ยกเลิกการฝึกงานทุกรูปแบบและ
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวส่งผลกระทบต่อนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษา           
ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการอุดมศึกษานั้น  
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงขอความร่วมมือ             
ใ ห้ สถา บัน อุดมศึ กษา พิ จ า รณาอนุ มั ติ ข ย ายระยะ เ วลาการศึ กษาตามแผนการศึ กษา                        
ให้กับนิตินักศึกษาทุกระดับการศึกษา ดังนั้นจึงขอปรึกษาหารือว่า ควรขยายระยะเวลาการศึกษา
ให้กับนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษาหรือไม่   
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทุกระดับ
การศึกษา โดยหากสาขาวิชาใดมีผลกระทบต่อการขยายเวลา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ            
ให้คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ดําเนินการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเป็นรอบๆ ไป  
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วาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐   น. 
 
 
 
 
             (นางสาวศิริพร  ควรคิด)          (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
     ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 


